

Chính sách về Quyền riêng tư của Sở Chăm sóc Trẻ em, Thanh thiếu niên và Gia đình tại San Francisco

Chính sách về Quyền riêng tư vạch ra những loại thông tin mà chúng tôi thu thập khi bạn truy cập website của chúng tôi, cũng như một số biện pháp mà chúng tôi dùng để bảo vệ thông tin đó.

Thông tin do bạn cung cấp

Thông tin mà bạn cung cấp trong Biểu mẫu Đăng ký Trung tâm Học tập Cộng đồng và Biểu mẫu Ý định Quan tâm đến Trại hè Mùa hè Bên nhau (Summer Together Summer Camp) sẽ được chia sẻ với nhân viên Thành phố và Quận San Francisco, Học khu San Francisco Unified, và các bên thứ ba khi cần thiết vì mục đích kết nối gia đình trẻ em với các dịch vụ. Thông tin cá nhân được thu thập trong các biểu mẫu sẽ được bảo mật và chỉ các bên được cấp phép mới có thể tiếp cận thông tin đó vì mục đích kết nối dịch vụ và hỗ trợ. Thành phố và Quận San Francisco sẽ không tiết lộ thông tin bạn cung cấp trong Biểu mẫu Đăng ký Trung tâm Học tập Cộng đồng và Biểu mẫu Ý định Quan tâm đến Trại hè Mùa hè Bên nhau (Summer Together Summer Camp) vì một mục đích nào khác trừ khi bạn cho phép cụ thể đối với mục đích đó, hoặc trừ khi việc tiết lộ thông tin là bắt buộc theo pháp luật hoặc lệnh của tòa án. Chúng tôi không bán, chia sẻ, buôn bán hoặc chuyển nhượng bất cứ thông tin cá nhân nào cho một bên thứ ba vì những mục đích khác với việc kết nối dịch vụ và hỗ trợ.

Thông tin do bạn tự nguyện cung cấp thông qua các biểu mẫu phản hồi ý kiến trực tuyến không bắt buộc của chúng tôi và biểu mẫu Liên lạc với chúng tôi được dùng để giúp chúng tôi cải thiện các trang web của chúng tôi, và có thể được chia sẻ với nhân viên và các nhà thầu dịch vụ của Thành phố và Quận San Francisco, cũng như với Học khu San Francisco Unified cho mục đích đó. Một số các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân, và chúng tôi sẽ dùng thông tin đó để cung cấp dịch vụ.

Thu thập thông tin khi truy cập website của chúng tôi

Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập website của chúng tôi trừ khi bạn quyết định cung cấp thông tin đó cho chúng tôi.

Chúng tôi thu thập một ít thông tin định danh không riêng tư mà trình duyệt của bạn tự động tạo sẵn bất cứ khi nào bạn truy cập một website. Thông tin này bao gồm Địa chỉ Internet của máy tính hoặc mạng lưới của bạn, ngày, giờ và trang mà bạn truy cập trên website của chúng tôi, trình duyệt và hệ điều hành bạn sử dụng, và trang liên kết giới thiệu (trang web trước đó bạn truy cập trước khi nhấp vào một đường dẫn đến website của chúng tôi).

Chúng tôi sử dụng thông tin tổng hợp từ tất cả người truy cập để đo lường hiệu năng của máy chủ, phân tích quy luật truy cập của người dùng và cải thiện nội dung của website chúng tôi.

Đôi khi chúng tôi theo dõi các từ khóa đã được nhập vào hệ thống tìm kiếm của chúng tôi để đo lường sự quan tâm về các chủ đề cụ thể, nhưng chúng tôi không theo dõi từ khóa nào mà một người sử dụng cụ thể nhập vào hệ thống tìm kiếm.

Cookies

Chúng tôi sử dụng "cookies" khi cung cấp các dịch vụ trực tuyến chẳng hạn như đơn đăng ký trực tuyến. Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi.

Việc sử dụng cookies là một cách thực hành tiêu chuẩn trong các website internet và đa số các trình duyệt web Internet có thể được tùy chỉnh để từ chối cookies, chỉ chấp nhận hoặc từ chối cookie theo sự can thiệp của người dùng, hoặc xóa bỏ cookies. Tuy nhiên, một số tính năng có thể không vận hành bình thường khi không có cookies.

Công cụ phân tích trang

Chúng tôi sử dụng một công cụ được gọi là "Google Analytics" (Công cụ Phân tích Google) để giúp chúng tôi hiểu cách người truy cập tương tác với website của chúng tôi và nhờ đó có thể cải thiện website. Bạn có thể đọc Điều khoản Sử dụng của Google Analytics và Chính sách về Quyền riêng tư của Google dành cho Google Analytics. Bạn có thể chọn không cho Google Analytics thu thập thông tin của bạn bằng cách tải xuống ứng dụng phụ cho trình duyệt để chọn không tham gia.

Các đường dẫn liên kết

Thành phố và Quận San Francisco sử dụng đường dẫn liên kết và khả năng tìm kiếm để điều hướng thông tin công bố công khai từ nhiều cơ quan không thuộc website của Thành phố và Quận San Francisco và không trong phạm vi kiểm soát của Thành phố.

Các thủ tục và chính sách về quyền riêng tư được mô tả trong đây không nhất thiết áp dụng cho những website đó.

Chúng tôi đề nghị bạn liên lạc trực tiếp với những website này để biết về chính sách thu thập và phân phối dữ liệu của họ.

Bảo mật website

Chúng tôi giám sát lưu lượng truy cập trên mạng để xác định các hành động trái phép tải lên hoặc thay đổi thông tin hoặc để gây thiệt hại cho website. Bất cứ ai đang sử dụng website này đồng nghĩa với việc họ rõ ràng đồng ý với sự giám sát đó.

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để phòng chống hành vi truy cập, thay đổi hoặc phá hủy trái phép dữ liệu.

Thay đổi chính sách

Vui lòng lưu ý Chính sách về Quyền riêng tư có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi kỳ vọng những thay đổi như vậy sẽ là những thay đổi nhỏ, nhưng chúng tôi sẽ đăng lên thông báo về những thay đổi này khi có sự việc như vậy.

Thắc mắc

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua communications@dcyf.org.